

เตะตัดขา ประชาธิปไตย

'บิกตู'จวกพวกป่วยโรคจิต ฮือฮา 12 ปีไทยไปบอลโลก

ทำเนียบฯ • "ประยุทธ์" แดงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี รับไม่สามารรถปฏิรูปได้ภายในเร็ววัน แต่ทำทุกอย่างเพื่อวางรากฐานประเทศ ย้ำต้องลดขัดแย้ง เดินหน้า "ประชารัฐ" ที่กำลังตั้งไข่ เดินเตะตะ แต่ถูกพวกป่วยโรคจิตเตะตัดขา-แฉนโปฟองบูเย็น จะให้ต่างชาติเข้ามาแก้ปัญหาอย่างนั้นหรือ วอนนักการเมืองเปลี่ยนวิธืหาเสียงหยุดเสียที่ใช้เงินส่อชาวบ้าน "ประวิตร" ลั่นประเทศชาติทหารไม่ได้ ส่วนตำรวจกำลังปฏิรูปขั้นที่ 1 ขณะที่ "วิษณุ" ฟุ้งงานไปได้สวย จัดการปัญหาระบบราชการแบบ "4 ข." จนอยู่หมัด ฮือฮา "อนะศักดิ์" ตั้งเป้า 12 ปีไทยจะไปบอลโลก!

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) แดงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 1 ปี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจาก คสช., สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.), คณะรัฐมนตรี, ข้าราชการระดับสูงจากทุกกระทรวง เข้าร่วมเต็มพื้นที่ห้องแถลงข่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในฐานะที่มารับผิดชอบวันนี้ ต้องเป็นผู้ทำให้เกิดความแตกต่างในการปฏิรูปอย่างที่คุณต้องการ ภาวความขัดแย้งต้องเอาออกทั้งหมด วันนี้จะมาพูดเรื่องอนาคต อย่าเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เกิดไปแล้วใครรับผิดชอบ ก็ว่ากระบวนการยุติธรรม โดยการแถลงผลงาน

ในระยะที่สองนั้นยากกว่าช่วงปีแรกในการสื่อให้คนทั้งประเทศ เราต้องยอมรับว่ามีความแตกต่างหลายอย่างด้วยกัน ทั้งอาชีพ รายได้ การศึกษา ความเข้าใจ การเปิดเมืองต่างๆ ทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน จึงต้องสร้างความเข้าใจให้ได้

"ประเทศเราไม่ได้ยุคนี้ปีหน้า หรือ 5 ปี แต่ต้องอยู่เป็นประวัติศาสตร์ของคนรุ่นใหม่ เราเริ่มทำได้ในอีก 20 ปีที่จะไปถึงวันข้างหน้า ผมจะเริ่มผมให้ใน 1 ปี 6 ที่เหลืออยู่ว่าจะทำอะไร" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่าวันนี้ทุกคนเรียกร้องการเป็นประชาธิปไตย เปิดสิทธิเสรีภาพทั้งหมด ตามว่ากันเป็นไปไม่ได้หรือไม่ หากจะทำให้เกิดความแตกต่างมันก็ได้ทั้งสิ้น เพราะเราทดลองกันมา 83 ปีมาแล้ว มีการปฏิวัติหลายครั้ง ฉะนั้นครั้งนี้อาจให้เป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริง เพื่ออนาคตของลูกหลาน นี่คือวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการ

พล.อ.ประยุทธ์แถลงถึงงานด้านการต่างประเทศว่า ต้องเดินเชิงรุก ทั้งทางด้านกาทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดลำดับความเร่งด่วนและกลุ่มประเทศ เดิมหน้าทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การตลาด การค้าขายทูตทุกประเทศที่มาต้องเดินเศรษฐกิจไปด้วย ไม่ใช่มาจับมือจะจำกัดอย่างเดียว ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำไปแล้วในช่วงปีแรกจนถึงปีที่สอง และเหลือเวลาอีกปีครึ่งที่จะทำต่อให้ยั่งยืน โดยการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องบริหารเชิงแกนตั้ง บนลงล่าง จากนโยบายไปขับเคลื่อนและปฏิบัติ

ในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรม นายกา กล่าวว่ ทำอย่างไรจะดูแลห้องคิดที่เป็นต้นทางของการรักษากฎหมาย ให้เขามีประสิทธิภาพมีรายได้เพียงพอ ประชาชน ข้าราชการ นักการเมือง ต้องเข้าใจกัน ไม่เช่นนั้นก็จะโยนกันไปมา จับผิดกันทั้งสองข้าง ทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่ ความขัดแย้งก็เกิดขึ้น ทำอย่างไรให้คนในบ้านเมืองเคารพกฎหมาย ถ้าเคารพกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็แสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้ อย่างสมยอม ใครที่ขี้นรวดเร็วต้องเสียค่าปรับก็ควรจะไปเสีย ไม่ใช่ถึงเวลาให้ช่วย ไม่ได้แล้วในวันนี้ ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนทุกอย่าง

ลั่นต้องลดความขัดแย้ง

นายกา กล่าวต่อว่ เราต้องลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ปัญหาที่นำมาถกกันไปมาวันนี้ เลิกได้แล้ว ทุกคนรู้หมดแล้วว่ประเทศมีปัญหาอะไร เว้นแต่บางคนไม่รู้ วันนี้ที่ว่ยากเพราะระยะแรกกำลังตั้งอยู่ จะล้มหรือเปล่ายังไม่รู้ พอจะเดินเตาะแตะได้ ก็เริ่มมีคนสกัดขา สิ่งเหล่านี้ต้องหยุดให้ได้ เมื่อตนหยุดไม่ได้ ใครก็หยุดไม่ได้ ตำรวจก็ไม่ได้ กฎหมายก็ได้ เพราะทุกคนชินชากับการไม่เคารพกฎหมาย

"การจะล้มหรือไม่ล้ม จะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จ อยู่ที่คำว่าประชารัฐ ต้องร่วมมือกัน

ทำงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการประชาชน ถือว่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ต้องรู้ด้วยกันว่จะทำอะไร และจะเชื่อมโยงกันอย่างไร" นายกา ระบุ

ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ นายกา ระบุว่ ทุกคนคาดหวังว่จะดีขึ้น แต่พอฟังไปฟังมาก็ผอกลงๆ ต้องถามว่เขาหลงเพราะอะไร ข้างนอกหลงหรือไม่ ตรงนั้นต้องดูด้วย ตัวเลขจีดีพีไม่ใช่สิ่งยืนยัน สิ่งที่จะยืนยันได้คือความพึงพอใจของประชาชน มีการจับจ่ายใช้สอยพอเพียง มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย การจะมองตัวเลขจีดีพีหรือตัวเลขส่งออกนำเข้า เป็นเพียงกฎเกณฑ์การศึกษาโลกใช้กัน ซึ่งบางทีมันไม่เหมือนกัน

เรื่องการปฏิรูป นายกา กล่าวช่วงหนึ่งว่ ถ้าเรามองเพียงว่ประชาธิปไตย จะต้องมีการเลือกตั้ง มีสิทธิเสรีภาพแบบใช้ติดจำกัด มันจะทำได้ กฎหมายทั้งกฎอัยการศึก และมาตรา 44 เขียนไว้ล่วงหน้าแล้วว่อย่าทำแบบนี้ เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป แต่กลับม่าว่คนไปละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างมองเรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน จนกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่น อย่าลืมว่คนที่มปัญหาออกมาทั้งหมด มันก็ส่วนหนึ่ง อาจจะมาบ้างน้อยบ้างมันก็แล้วแต่ ไม่ว่าใครผิดใครถูก แต่ใครใช้อาวุธถือว่ผิด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ ถ้าเราช่วยกันอธิบายให้สื่อ โซเชียลมีเดียและต่างประเทศเข้าใจ ก็จะจบปัญหาบางปัญหาไปได้ ไม่เช่นนั้นตนก็โดนภายในประเทศเร่งรัดให้รีบเลือกตั้งต่างประเทศก็กดดันมา มองว่เป็นรัฐบาลที่มาไม่ชอบธรรม ซึ่งก็มีคนบางคนไปพูดจาให้ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง มีเพียงไม่กี่คนเขียนและส่งทางโซเชียลมีเดีย และส่งต่อๆ กัน

"คนเหล่านี้มีไม่มาก หนึ่ง เป็นพวกป่วยทางจิต สอง เอาชนะและเก่งในโซเชียลฯ ได้ ได้รับความนิยม ผมว่มันทำลายประเทศนะ รวมถึงการนำเรื่องทุจริต ไปฟ้องรัฐบาลต่างชาติมาแก้ปัญหา แล้วเราทำไมแก้กันเองไม่ได้ คน 70 ล้านคนแก้กันเองไม่ได้เธอ ถ้าแก้ไม่ได้ วันข้างหน้าก็ไม่ต้องมีรัฐบาล ไม่ต้องมีนักการเมือง อยู่กันไปรบกันไป สิทธิเสรีภาพเต็มที่ อยากทำอะไรก็ทำ ถึงเวลาให้ต่างประเทศเข้ามาแก้ปัญหาให้ จะเอาอย่างนั้นหรือ"

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อไปว่ ไม่ปฏิเสธคำว่ประชาธิปไตย ถ้าจะมีการเลือกตั้ง ก็ต้องเลือกตั้ง ฉะนั้นสื่อต่างๆ ช่วยคิดอย่างที่ดีด้วย อย่าขยายความขัดแย้ง คนกำลังทำกับคนที่ทำลาย สื่อจะเสนอให้ใคร ไม่ใช่จะบอกว่เสนอข้อเท็จจริงทั้งหมด ข้อเท็จจริงคือปากคน พูด แล้วสื่อเช็กหรือเปล่าว่จริงหรือไม่ คนที่พูดข้างนอกและสื่อไปขยายให้เขา ขอถามว่ข้อเท็จจริงอยู่ที่ไหน

ขอโทษหากทำให้เสีย ปชต.

"วันนี้หากเราต้องการปฏิรูปก็ต้องเสียคำว่ประชาธิปไตย ท่านไม่ได้เสีย แต่ผมเสีย หากผมทำให้ประเทศเสียหาย ท่านก็ต้องเสียด้วย